

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-LĐTBOXH

Tam Đường, ngày tháng 7 năm 2023

V/v tăng cường công tác quản lý, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Báo cáo số 590/BC-HĐND ngày 20/7/2023 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026,

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026, đại biểu có ý kiến “Đề nghị UBND huyện có giải pháp nâng cao tỷ lệ đóng BHYT; BHXH tự nguyện trên địa bàn”.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, tính đến hết tháng 6/2023, trên địa bàn huyện Tam Đường có 53.079 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 91,4% dân số, đạt 94% Nghị quyết HĐND huyện giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 706 người, chiếm 38,16% kế hoạch Nghị quyết HĐND huyện giao. Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2023 (đối với tỷ lệ tham gia BHYT là 94,21% dân số; BHXH tự nguyện 1.850 người). Để tăng cường công tác quản lý, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Kế hoạch số 987/KH-UBND, ngày 08/8/2022 của UBND huyện về thực hiện bao phủ BHYT huyện Tam Đường giai đoạn 2022-2025; tham mưu UBND huyện triển khai Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình bằng ngân sách địa phương và các văn bản có liên quan của Trung ương, của tỉnh.

Phối hợp với BHXH huyện hướng dẫn UBND xã, thị trấn lập danh sách số người đi làm ăn xa tại các doanh nghiệp ngoài địa bàn huyện để cộng tính tỷ lệ bao phủ BHYT theo từng xã, thị trấn. Hàng tháng, cập nhật số người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trong báo cáo của UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện.

2. Bảo hiểm xã hội huyện

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông bằng các hình thức phù hợp, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ở các nhóm nông dân, lao động phi chính thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Hướng dẫn các quy định về thu, cấp và quản lý sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho người tham gia. Thực hiện đúng chế độ, chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai tốt việc khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch hồ sơ qua mạng internet và giao nhận hồ sơ qua hệ thống bưu điện nhằm giảm số giờ giao dịch của các tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác; giảm phiền hà, minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT...

Định kỳ, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn huyện theo quy định.

3. Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND-UBND huyện

Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí khám, chữa bệnh BHYT trong phạm vi dự toán được giao.

Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện trong công tác tuyên truyền, vận động, thu phí và phát hành thẻ BHYT cho học sinh. Chỉ đạo các trường học vận động phụ huynh và học sinh tích cực tham gia BHYT, năm học 2023 - 2024.

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hàng tháng, quý... tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, chế độ BHXH tự nguyện, BHYT, đặc biệt là Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu để nhân dân biết, tích cực tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện

Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ kinh phí hỗ trợ người cận nghèo, người có thu nhập thấp tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện; đẩy mạnh phong trào vận động mua thẻ BHYT tặng người thân, người có hoàn cảnh khó khăn... góp phần tăng nhanh độ bao phủ BHYT.

Phát huy giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, của các tổ chức, cá nhân; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc hoặc đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH tự nguyện và BHYT...

7. UBND các xã, thị trấn

Bám sát các giải pháp nâng cao tỷ lệ đóng BHYT; BHXH tự nguyện của UBND huyện và chỉ tiêu được giao, tăng cường chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về BHXH, BHYT. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đến từng bản... Lập danh sách số người đi làm ăn xa tại các doanh nghiệp ngoài địa bàn xã, thị trấn để cộng tính tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Tăng cường hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã. Sử dụng hệ thống truyền thanh tại các bản để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tới nhân dân trong các khung giờ và bằng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Thường xuyên nắm bắt, theo dõi danh sách các đối tượng trong diện được ngân sách Nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT nhằm giảm tình trạng sai sót thông tin về đối tượng được thụ hưởng khi in ấn thẻ, cấp trùng lặp thẻ; đặc biệt chú ý tổ chức rà soát, thống kê, vận động phát triển đối tượng, nâng tỷ lệ hộ cận nghèo trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế.

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Thịnh